

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2020 - 2025

Trong những năm qua, thực hiện các quy định và hướng dẫn của Trung ương, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch kết nạp đảng viên, đạt được kết quả quan trọng. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên ở các tổ chức đảng trực thuộc. Đảng viên mới kết nạp tăng về số lượng; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên. Công tác kết nạp đảng viên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua còn một số hạn chế, tồn tại như: một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; công tác kết nạp đảng viên ở thôn, khu phố, các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn khó khăn. Tỷ lệ kết nạp đảng viên giảm; chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số tổ chức đảng chưa cao. Một số tổ chức đảng chưa thực hiện nghiêm túc hồ sơ, thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức.

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm nêu trên là do: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; công tác tạo nguồn trong các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, địa bàn dân cư hiệu quả chưa cao, chưa lựa chọn được đoàn viên, hội viên, công nhân ưu tú giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng kết nạp đảng. Lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên thường xuyên di chuyển học tập, lao động tập trung ở các thành phố lớn, ít ở nơi cư trú; nhiều đơn vị kinh tế tư nhân nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị; một bộ phận người lao động ít tham gia sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên. Coi trọng kết nạp đảng viên cả về số lượng và chất lượng; phấn đấu giai đoạn 2020 - 2025 kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm đạt trên 4% so với tổng số đảng viên toàn đảng bộ.

2. Các cấp ủy xây dựng kế hoạch, khảo sát nguồn và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể cho các tổ chức đảng ngay từ đầu năm; chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng; chú trọng phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, trí thức, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, học sinh, sinh viên, khu vực nông thôn, công nhân lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới bảo đảm nghiêm túc, chất lượng; những nơi khó khăn, đối tượng đặc thù có thể tổ chức hình thức học trực tuyến hoặc bố trí học vào ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính cho phù hợp. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy về *“Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2020 - 2025”*.

Định kỳ hàng quý, đánh giá phân tích chất lượng quần chúng ưu tú được đưa vào nguồn phát triển đảng viên để theo dõi, giúp đỡ. Quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, giáo dục giúp đỡ quần chúng vào Đảng, xem đây là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm.

3. Công tác kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện chặt chẽ việc miễn sinh hoạt Đảng; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

4. Hàng năm, các cấp ủy phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phát triển đảng viên ở các tổ chức đảng trực thuộc; kịp thời biểu dương, khen thưởng, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng, đảng viên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phát triển đảng viên. Tăng cường quản lý, theo dõi, giáo dục đảng viên mới trong giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy tính tiên phong, gương mẫu và thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng, thực hiện trách nhiệm nêu gương và thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện gương người tốt, việc tốt, đảng viên gương mẫu có uy tín trong công tác, lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập; nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng các cấp trong việc thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động...; tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, địa phương, đơn vị, nhằm tạo sức lan tỏa cho quần chúng học tập, noi theo và tự nguyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

6. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến.

7. Giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; thực hiện tổng kết Chỉ thị khi kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Trung ương (b/c),
- Vụ II - Ban Tổ chức Trung ương (b/c),
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các Ban của Tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- MTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- CPVP, CVNC,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy



Lê Kim Toàn